

**QUỲNH PHỤ**

# Triển vọng phát triển công nghiệp

Hiện nay, Quỳnh Phụ được đánh giá có nhiều triển vọng trong phát triển công nghiệp bởi không chỉ là vùng đất có nhiều tiềm năng, thế mạnh sẵn có mà còn có nhiều lợi thế trong công tác thu hút đầu tư.

Điểm cốt lõi có tác động lớn nhất tới phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư vào huyện thời gian qua là đảo huyện đã thành công toàn bộ 115 ruột lỏi với thủ công gây ô nhiễm môi trường tại khu vực Cầu Ngình, tạo môi trường sạch thu hút các nhà đầu tư. Hiện tại, khu công nghiệp này có diện tích 211,72ha, có 3 doanh nghiệp hoạt động, trong đó nhà đầu tư xây dựng hạ tầng đang hoàn thiện trạm xử lý nước thải tập trung và mặt bằng sạch giai đoạn 1 bảo đảm cho doanh nghiệp thứ cấp vào đầu tư. Đây là tín hiệu vui của huyện Quỳnh Phụ khi khu công nghiệp này đã trải qua "giác ngộ dài" trong nhiều năm qua. Đặc biệt, Quỳnh Phụ còn hình thành khu công nghiệp chuyên nông nghiệp với diện tích 250ha do liên doanh Công ty Cổ



Công ty TNHH Sao Vàng - Chi nhánh Quỳnh Phụ thu hút nhiều công nhân trong và ngoài huyện vào làm việc.

phần Ô tô Trường Hải và Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đến đầu tư. Tương lai gần, khu công nghiệp này sẽ được thực hiện vận hành theo chuỗi khép kín từ sản xuất, thu hoạch đến chế biến, vận chuyển, phân phối tới tay người tiêu dùng.

Ngoài ra, trên địa bàn Quỳnh Phụ còn có 5 cụm công nghiệp (CCN) với

diện tích khoảng 250ha gồm CCN Đông Hải, CCN Quỳnh Côi, CCN Quỳnh Giao, CCN Ninh Quý, CCN Đông Tiến. Trong đó, CCN Đông Tiến phát triển mạnh nhất với 16 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chủ yếu là xây xát đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, tạo việc làm cho hơn 500 lao động. CCN Quỳnh Giao cũng đã thu hút được

15 doanh nghiệp đến đầu tư với đa dạng các ngành nghề như may mặc, đồ gỗ, tạo việc làm cho 700 công nhân. Ở CCN Quỳnh Côi mặc dù chỉ có hơn 30ha thu hút 3 nhà đầu tư song các doanh nghiệp lại có quy mô tương đối lớn, điển hình như Công ty TNHH Sao Vàng - Chi nhánh Quỳnh Phụ có 6.000 công nhân làm việc với thu nhập bình quân trên

5 triệu đồng/người/tháng, Công ty TNHH Sallway chuyên sản xuất khung xe đạp không chỉ xuất bản ở thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang nước ngoài. Ngoài ra, Quỳnh Phụ còn thu hút được nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng vào CCN Đông Hải, dự tính sẽ sớm triển khai thu hút nhà đầu tư thứ cấp đến sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

Hiện tại huyện Quỳnh Phụ có khoảng 350 doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư, trong đó có khoảng 320 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động. Các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện đa số là doanh nghiệp vừa và nhỏ song hoạt động tương đối ổn định, tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động, đóng góp khoảng 40% giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện. Quỳnh Phụ còn phát huy thế mạnh là huyện có nhiều làng nghề truyền thống được duy trì phát triển, trong đó có khoảng 30% số làng nghề duy trì hoạt động ổn định, nhất là các làng nghề dệt chiếu ở xã An Vũ, xã An Lễ... Đa số các làng nghề này đều chuyển từ thủ công sang dùng máy dệt công nghiệp vừa giảm được nhân công lao động vừa nâng cao công suất lao động. Ngoài ra ở một số làng nghề khác vừa duy

trì nghề truyền thống vừa chuyển một phần sang nghề may, tạo việc làm cho hàng trăm lao động trong lúc nông nhàn.

Theo đánh giá của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, hiện nay Quỳnh Phụ có nhiều thuận lợi cho các nhà đầu tư tới sản xuất, kinh doanh. Với khoảng 70% quỹ đất sạch trong các khu, CCN và lực lượng lao động dồi dào, nhất là nguồn lao động trong độ tuổi lao động và lao động đã qua đào tạo đủ để đáp ứng cho các dự án đầu tư lớn. Ngoài ra, Quỳnh Phụ còn có 11km chạy qua quốc lộ 10 nối với tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, có hệ thống đường thủy bao quanh huyện tiếp giáp với các tỉnh lân cận có khả năng lưu thông các phương tiện vận tải thủy tới hàng nghìn tấn. Tuy nhiên, để thu hút các nhà đầu tư về huyện, ngoài việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng đường thủy thuận lợi, thời gian tới Quỳnh Phụ sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư để mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đầu tư về địa bàn. Phần đầu tư năm 2020, kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 80% tổng vốn đầu tư toàn xã hội của huyện.

**QUỐC CƯỜNG**

## ► Xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình

(chinhphu.vn) Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình được đầu tư xây dựng từ năm 2018 - 2021 với mục tiêu kết nối giao thông hành lang ven biển Bắc Bộ, mở rộng quỹ đất cho đầu tư sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương có tuyến đường đi qua; tạo thuận lợi trong xử lý các tình huống cứu hộ, cứu nạn và ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng cường công tác quốc phòng, an ninh khu vực ven biển.

Phạm vi đầu tư xây dựng tuyến đường với tổng chiều dài 35,5km, trong đó điểm đầu tại Km9+00, giao với quốc lộ 37 mới tại Km2+384,15 (kết nối với điểm cuối dự án tuyến đường bộ ven biển thành phố Hải Phòng và 9km thuộc địa phận tỉnh Thái Bình); điểm cuối tại Km44+500, đầu nối với đường đầu cầu vượt sông Hồng tại xã Nam Phú, huyện Tiền Hải; xây dựng cầu vượt sông Hồng dài khoảng 2,195km đầu nối vào tuyến đường bộ ven biển tỉnh Nam Định.

Tuyến đường được đầu tư xây dựng theo quy mô đường cấp III đồng bằng; vận tốc thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư là 3.872 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương 1.100 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác là 1.593 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư BOT là 1.289 tỷ đồng.

Về phương án tài chính, nhà đầu tư xây dựng trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ để hoàn vốn đối với phần vốn của nhà đầu tư đã đầu tư xây dựng dự án theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian dự kiến thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ hoàn vốn dự án là 23 năm 3 tháng (từ năm 2022 đến năm 2045). Thời gian chính thức sẽ được xác định thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thái Bình chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật; bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác thực kế hoạch ngân sách hàng năm của tỉnh để triển khai dự án theo đúng tiến độ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính và UBND tỉnh Thái Bình rà soát, cân đối nguồn vốn để triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật.

## ► Nội dung phòng ngừa thiên tai phải đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

(vtv.vn) Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị giữa Thủ tướng với lãnh đạo các địa phương trong cả nước về công tác phòng, chống thiên tai.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa 6 quan điểm chỉ đạo về phòng, chống và thích ứng với thiên tai, trong đó quan điểm đầu tiên là phải thuận thiên và xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai. Trong phòng, chống thích ứng với thiên tai cần phải tiếp tục thực hiện phương châm "4 tại chỗ" và huy động được các nguồn lực từ khu vực tư nhân.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, trong quản lý rủi ro, phải quan tâm đầu tư vào phòng ngừa chứ không chỉ quan tâm mỗi việc ứng phó và khắc phục hậu quả. Theo đó, nội dung phòng ngừa thiên tai phải đưa vào quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phải khuyến khích được sự tham gia của khu vực tư nhân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, 6 quan điểm chỉ đạo này của Thủ tướng phải được quán triệt và thể chế hóa vào các chính sách và pháp luật về phòng, chống và thích ứng với thiên tai. Thủ tướng khẳng định, ông sẽ đọc và lắng nghe hết những ý kiến của các nhà khoa học đưa ra tại hội nghị này để hình thành nên một Nghị quyết của Chính phủ về phòng, chống thiên tai. Đây sẽ là văn bản pháp quy để các địa phương trong cả nước tổ chức thực hiện.

Năm 2017 là một trong những năm cả nước phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất do thiên tai với 386 người thiệt mạng và tổn thất lên đến trên 60.000 tỷ đồng, tương đương gần 3 tỷ USD.

# Nước sạch và tình người Đông Phương

Từ một xã có tỷ lệ đầu nổi nước sạch thấp nhất huyện Đông Hưng, đến nay đã trở thành xã nông thôn mới điển hình với trên 86% hộ dân đầu nổi, sử dụng nước sạch. Bao niềm vui đã mở ra trong câu chuyện chuyển đổi từ việc sử dụng nước miễn phí, đến sự hỗ trợ của người dân Đông Phương "mong" được trả tiền để sử dụng nguồn nước sạch...

### Hiện thực hóa mong ước sử dụng nước sạch

Chúng tôi tới thăm hộ ông Hoàng Văn Vịnh ở thôn Trần Phú, xã Đông Phương. Đây là hộ tiên phong trong xã đầu nổi nước sạch ngay sau khi được UBND xã triển khai. Dẫn chúng tôi tham quan hệ thống dẫn nước qua bể, ông Vịnh hỏi: "Nước sạch thì mong được lâu rồi nên ngay khi được thôn thông báo, gia đình tôi đăng ký đầu nổi luôn. Trong xóm tôi, ai mà chưa có tiền lắp đặt thì gia đình tôi vận động cùng nhau lắp đặt và sẵn sàng cho vay thêm tiền để đầu nổi. Không còn phải lo khoan giếng, xây bể lọc..., nước sạch về đến đường ống là dùng được ngay. Tiện lợi vô cùng! Tính chỉ li ra còn rất kinh tế bởi tiền nước mỗi tháng cũng không đáng bao nhiêu. Từ khi có nước sạch, tôi thấy yên tâm hẳn..." Trưởng thôn

Trần Phú, Hoàng Trung Kiên cho biết: Từ khi có nước sạch, bà con trong thôn phấn khởi lắm, ước mơ được sử dụng nước sạch như người dân đô thị đã thành hiện thực. Tính mặt bằng chung, Trần Phú vốn được coi là nơi có "cửa ăn, cửa để" nhất nhì xã Đông Phương bởi sự nhanh nhẹn của người dân với các giải pháp cải thiện cuộc sống nông thôn. Là thôn ngay trung tâm xã, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, người dân đã đồng sức đồng lòng, đóng góp công sức, tiền của, trí tuệ cùng nhau xây dựng những con đường thẳng tắp, những công trình hạ tầng khang trang. Nhờ đó, khi có chủ trương đưa nước sạch về làng, đây cũng là thôn đầu tiên hào hứng hưởng ứng. Để rồi niềm vui về nguồn nước sạch đã nhanh chóng lan tỏa đến gần hết các gia đình trong xã.

Nhớ lại thời điểm tháng 7/2017, dù là một xã nông thôn mới điển hình của huyện Đông Hưng nhưng Đông Phương mới chỉ đạt 30% dân số sử dụng nước sạch. Với quyết tâm triển khai chương trình nước sạch nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân theo chủ trương của UBND tỉnh và huyện, chính

quyển xã đã quyết liệt triển khai bằng nhiều giải pháp sáng tạo. Chỉ trong vòng 5 tháng triển khai, tỷ lệ hộ dân đầu nổi nước sạch tăng 50%. Đến nay, toàn xã đã có trên 86% hộ dân đầu nổi và sử dụng nước sạch. Anh Hoàng Văn Nam, thôn Bình Minh vừa lắp nước sạch xong cho biết: Có nước sạch, thấy cuộc sống của mình "sang" hẳn. Nấu cơm, đun nước đến giặt quần áo cũng thấy nhàn hơn. Nông thôn mới thế này, bà con chúng tôi lúc nào cũng đồng lòng hưởng ứng...

### Nguồn nước thấm đượm nghĩa tình

Bên cạnh niềm vui đơn thuần được sử dụng nguồn nước an toàn, tiện lợi và kinh tế, điều tuyệt vời khác mà câu chuyện về nguồn nước sạch mang đến cho người dân nơi đây chính là nghĩa tình xóm làng "tất lửa tới đèn có nhau". Giải đáp thắc mắc "tại sao tỷ lệ hộ dân tham gia đầu nổi nước sạch của Đông Phương lại tăng cao đột biến như vậy"? Ông Phạm Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND xã Đông Phương chia sẻ: Để đạt được kết quả đó, trong thời gian qua, Đông Phương đã tập trung lãnh đạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Ngoài tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức người dân, Ban Chỉ đạo lập danh



Người dân Đông Phương sử dụng nước sạch.

sách các hộ và phân chia cho các đoàn thể phụ trách từng hộ tuyên truyền, vận động. Trong số đó có một số hộ khó khăn, Ban Chỉ đạo quyết định hỗ trợ mỗi hộ 500.000 đồng. Kết hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay vốn với lãi suất ưu đãi và Công ty nước Hoàng Hải tạo điều kiện trả chậm sau 6 tháng. Bản thân các gia đình trong thôn, xóm cũng không ngại ngần vận động, hỗ trợ nhau để cùng tiếp cận nguồn nước sạch... Hiện, hệ thống cấp nước sinh hoạt của Công ty nước Hoàng Hải có tổng mức đầu tư trên 69 tỷ đồng, bao gồm 1 trạm cấp nước sinh hoạt tập trung, công suất 6.000 m<sup>3</sup>/ngày

đêm và nhiều công trình phụ trợ như: nhà điều hành, sân, cổng, tường rào, cây xanh, trạm biến áp... phục vụ cấp nước cho hộ dân tại các xã Đông Phương, Đông Cường, Đông Xá. Đến nay, Công ty đang phục vụ nhu cầu sinh hoạt nước sạch cho khoảng 4.880 hộ dân với 6.700 khẩu, đạt gần 75% tổng dân số các xã. Riêng xã Đông Phương, Công ty đang cấp nước cho gần 2.000 hộ. Nhiều hộ đã đăng ký và đang nóng lòng chờ sớm được sử dụng nguồn nước sạch. Bà Ngô Thị Ngọc Hải, Giám đốc Công ty nước Hoàng Hải cho biết: Công ty đang huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ đầu nổi nước cho bà con và chia ra nhiều tổ để lắp đặt, đồng

thời có cơ chế, chính sách cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn và khuyến mãi 3 khoản nước cho bà con khi lắp đặt. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc 6 công khai, công bằng và công tâm sử dụng nước.

Khi nhận thức người dân nâng lên và có sự vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành, đoàn thể, đã là cơ sở vững chắc để địa phương luôn là một trong những xã dẫn đầu huyện về các phong trào thi đua, sớm đạt được tỷ lệ 100% hộ dân sử dụng nước sạch.

### THU THỦY

(Đài TTHĐ Đông Hưng)

(Bài dự thi viết về sử dụng nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình).

**NAM CƯỜNG**

# Sẵn sàng bước vào vụ nuôi thủy sản xuân hè

Để chuẩn bị nuôi trồng thủy sản vụ xuân hè, gia đình tôi đã tổ chức vệ sinh toàn bộ 1ha ao nuôi. Thực hiện tốt khuyến cáo của HTX về quy trình xử lý môi trường, gia cố lại hệ thống dẫn nước. Đến thời điểm này, mọi khâu xử lý ao nuôi đã cơ bản, chuẩn bị lấy nước vào ao để xuống giống vụ tôm mới vào sau thời Thanh minh. Còn đối với anh Nguyễn Văn Nhân, thôn Đức Cường, với diện tích 2.500m<sup>2</sup> vụ nuôi tôm năm 2017 đã giành thắng lợi, mang lại hiệu quả, trừ chi phí lợi nhuận đạt 180 triệu đồng. Vụ năm nay, anh Nhân tích cực tham dự các lớp tập huấn về cách

nuôi trồng thủy sản vụ xuân hè, gia đình tôi đã tổ chức vệ sinh toàn bộ 1ha ao nuôi. Thực hiện tốt khuyến cáo của HTX về quy trình xử lý môi trường, gia cố lại hệ thống dẫn nước. Đến thời điểm này, mọi khâu xử lý ao nuôi đã cơ bản, chuẩn bị lấy nước vào ao để xuống giống vụ tôm mới vào sau thời Thanh minh. Còn đối với anh Nguyễn Văn Nhân, thôn Đức Cường, với diện tích 2.500m<sup>2</sup> vụ nuôi tôm năm 2017 đã giành thắng lợi, mang lại hiệu quả, trừ chi phí lợi nhuận đạt 180 triệu đồng. Vụ năm nay, anh Nhân tích cực tham dự các lớp tập huấn về cách

phòng, chống bệnh trong lĩnh vực thủy sản; lựa chọn mua giống chất lượng tại cơ sở uy tín. Anh Nhân chia sẻ: Yếu tố quan trọng trong nuôi tôm cần phải nắm vững kỹ thuật chăm sóc, có biện pháp xử lý kịp thời khi mầm bệnh mới phát sinh tại môi trường ao nuôi. Khi mọi khâu đã chuẩn bị tốt, sẽ là một năm đầy hứa hẹn thành công của những người nuôi tôm chúng tôi.

Bà Trần Thị Kinh, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Nam Cường cho biết: Vụ xuân hè năm nay, xã Nam Cường phấn đấu nuôi trồng thủy sản đạt 86ha, trong đó nuôi tôm 52ha, ngao 23ha,

11ha cá các loại. Hiện nay, chính quyền địa phương đã và đang nỗ lực chỉ đạo, đề ra các giải pháp thiết thực nhằm bảo đảm những điều kiện tốt nhất cho một vụ sản xuất thắng lợi. Trong đó, ngay từ đầu vụ, HTX đã tổ chức nạo vét mương máng, đầu tư sửa chữa hệ thống cống đã xuống cấp, bảo đảm hệ thống thủy lợi được vận hành phù hợp với từng giai đoạn sản xuất. Chỉ đạo các hộ nuôi trồng thủy sản hoàn thiện công tác gia cố bờ bao, vệ sinh ao nuôi, chuẩn bị nguồn nước, sẵn sàng xuống giống đúng thời vụ. Vận động hộ nuôi tăng cường

đầu tư mở rộng hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng điều kiện nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp. Cùng với đó, tổ chức 5 lớp tập huấn về kỹ thuật cải tạo ao đầm, chọn giống, kỹ thuật nuôi nhằm giúp người

trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, phân công cán bộ kỹ thuật bám sát địa bàn để giúp bà con tổ chức sản xuất, phòng, trừ dịch

bệnh... Từ ngày 25/3, HTX tiến hành lấy nước vào hệ thống mương dẫn để nông dân thả ao đầm. Dự kiến từ ngày 15 - 20/4 sẽ tổ chức cho nông dân đồng

loạt xuống giống thủy sản theo đúng khung thời vụ để ra. Phần đầu vụ nuôi trồng thủy sản vụ xuân hè thả 9-11 triệu con giống các loại.

**MẠNH THẮNG**



Các hộ nuôi trồng thủy sản vệ sinh ao nuôi chuẩn bị xuống giống vụ xuân hè.